

GIẢI KÉO CO ĐẠI HỘI TDTT TỈNH QUẢNG BÌNH LẦN THỨ VIII NĂM 2018 NGÀY HỘI THỂ THAO TRÊN TRIỀN CÁT TRẮNG

VĂN SỸ

Những ngày trung tuần tháng năm, tại Quảng Trạch, Giải kéo co Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII năm 2018 đã diễn ra hào hứng, sôi nổi. Là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018), Giải kéo co Đại hội TDTT tỉnh lần này được Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Trạch tổ chức.

Kéo co là môn thể thao dân dã, mang đậm nét đặc trưng của thể thao quần chúng, thể hiện tính đoàn kết cao. Tham gia Giải kéo co Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII năm 2018 có 19 đội với gần 150 vận động viên. Trong đó có 6 đội nam, 7 đội nữ và 6 đội nam nữ phối hợp của các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Minh Hóa, thị xã Ba Đồn, thành phố Đồng Hới và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Mỗi đội tham gia thi đấu với 8 vận động viên, theo thể thức loại trực tiếp 2 lần thua. Giải diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/5 với 3 nội dung gồm các hạng cân: Nam hạng cân 560kg (tổng số kg của 8 vận động viên mỗi đội không quá 560 kg), nữ hạng cân 480kg và nam nữ phối hợp hạng cân 520kg.

Sáng tháng năm, trong ánh nắng vàng phủ lên những triền cát trắng, lễ khai mạc Giải kéo co Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII năm 2018 diễn ra trang trọng. Phát biểu tại lễ khai mạc giải, ông Lê Phú Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình nhấn mạnh: “Với sự tập luyện công phu, kỹ càng và tinh thần thi đấu thể thao lành mạnh, các đoàn vận động viên tham gia giải kéo co thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của các địa phương; đoàn kết, trung thực, cao thượng với quyết tâm cao cống hiến cho khán giả những trận thi đấu cân sức cân tài, hấp dẫn”.

Để tham gia Giải kéo co Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII, trước đó các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức Giải kéo co Đại hội TDTT cấp cơ sở để tuyển chọn đội giành thành tích xuất sắc tham gia giải Đại hội lần này. Anh Trần Thế Cường, Phó giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Đồng Hới cho biết: “Từ tổ chức thành công giải kéo co bãi biển Đại hội TDTT thành phố lần thứ VIII (tháng 4 năm 2017), chúng tôi đã tuyển chọn được những vận động viên xuất sắc của đội kéo co phường Bắc Nghĩa, xã Bảo Ninh và xã Đức Ninh đại diện cho thành phố tham gia 3 nội dung của Giải kéo co Đại hội TDTT tỉnh lần này”.



Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho 3 đội giành thành tích cao tại Giải kéo co Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII năm 2018

Ảnh: V.S

Không chỉ lựa chọn vận động viên trên tiêu chí khỏe, đội kéo co huyện Lệ Thủy tham gia giải Đại hội lần này chuẩn bị rất kỹ càng về dụng cụ hỗ trợ thi đấu với những đôi giày bộ đội có chân đế cao su dày thích hợp cho các vận động viên sử dụng khi thi đấu, bột xoa tay để mọi người nắm chắc dây thừng... Bên cạnh đó, các đội kéo co của huyện Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Minh Hóa, Ba Đồn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng có sự chuẩn bị chu đáo, tự tin tham gia giải.

Sau hồi trống dài khai mạc giải, các đội kéo co bước vào thi đấu. Lúc này, trên nền sân, Ban tổ chức đã kẻ sẵn 3 đường chỉ giới hạn (trong đó 1 đường kẻ ở giữa và 2 đường ở 2 bên có khoảng cách bằng nhau) để xác định các đội thắng thua khi vào hiệp thi đấu. Đồng thời, trên dây thừng kéo co cũng buộc 3 dải vải màu, khoảng cách tương đồng với 3 đường kẻ trên sân để làm dấu. Trong đó, điểm ở giữa buộc vải đỏ, cân đều với 2 điểm 2 bên buộc vải xanh. Khi kéo co, đội nào kéo mạnh để điểm vải đỏ trên dây thừng chạm vạch giới hạn về phía đội mình thì giành phần thắng. Trước khi thi đấu, các đội trong tư thế sẵn sàng, dây thừng được vận động viên 2 đội nắm chặt, kẹp vào nách, kéo căng để các điểm trên dây thừng và đường kẻ trên mặt sân trùng khít nhau tạo thế cân bằng.

Mở đầu Giải kéo co Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII năm 2018 là nội dung nam giữa 2 đội Đồng Hới và Lệ Thủy; ở nội dung nữ giữa hai đội Quảng Ninh và Minh Hóa. Cùng với tiếng hò hét cổ vũ của khán giả, các đội kéo co ra sức tranh tài. Có những lúc, điểm vải đỏ chỉ cách vạch giới hạn (đường kẻ) của đội bên này một gang tay nhưng đội kéo co bên kia lại ra sức kéo để lôi điểm vải đỏ về phía mình. Mỗi lần như vậy, khán giả cổ vũ rất nồng nhiệt.

Sau 2 ngày thi đấu hấp dẫn, kịch tính, Giải kéo co Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII năm 2018 đã kết thúc. Kết quả ở nội dung kéo co nữ, đội Đồng

Hới giành giải Nhất, giải Nhì đội Quảng Trạch, giải Ba đội Quảng Ninh. Ở nội dung kéo co nam, đội Quảng Ninh giành giải Nhất, giải Nhì đội Ba Đồn, giải Ba đội Lệ Thủy. Ở nội dung kéo co nam nữ phối hợp, đội Quảng Ninh giành giải Nhất, giải Nhì đội Quảng Trạch, giải Ba đội Đồng Hới. Từ kết quả đoạt được ở 3 nội dung kéo co, Ban tổ chức đã trao giải toàn đoàn, cụ thể: Giải Nhất thuộc về huyện Quảng Ninh, giải Nhì huyện Quảng Trạch, giải Ba thành phố Đồng Hới.

Chia sẻ với chúng tôi sau khi giành giải Nhất toàn đoàn, anh Nguyễn Ngọc Đoàn, Trưởng đoàn kéo co huyện Quảng Ninh chia sẻ: “Trong thi đấu kéo co bên cạnh yếu tố sức khỏe thì việc thiết lập đội hình cũng rất quan trọng. Đội đã chọn người có sức khỏe tốt nhất và kinh nghiệm thi đấu để đứng vị trí đầu tiên; và người cuối cùng cũng là người có sức khỏe tốt để kéo dây thừng thẳng để mọi người tập trung lực được tốt hơn”. Còn theo anh Trần Hùng (đội kéo co nam huyện Quảng Ninh) cho biết: “Để giành chiến thắng ngoài sức mạnh đoàn kết toàn đội thì yếu tố kỹ thuật cũng góp phần quyết định. Đội chúng tôi đã áp dụng kỹ thuật hai chân cân bằng, nghiêng người về phía sau và dồn hết sức mạnh vào đôi bàn tay để tạo ra lực kéo tốt nhất”. Theo chúng tôi, ngoài các yếu tố vừa kể trên, thì sự đoàn kết, đồng sức đồng lòng và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các vận động viên, giữa vận động viên với khán giả cũng là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên chiến thắng cho đội kéo co huyện Quảng Ninh.

Giải kéo co Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII năm 2018 là ngày hội thể thao nhằm tiếp tục phát triển phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên quê hương Quảng Trạch. Thông qua giải các địa phương đã nỗ lực thi đấu để giành thành tích cao, cải thiện vị trí của mình trong bảng tổng sắp huy chương tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII ■

V. S